

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2023**

1. Dành sự tập trung và ưu tiên cho cao tốc Cao Lãnh – An Hữu

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, địa phương nắm chặt chẽ các thông số liên quan đến giải phóng mặt bằng, đền bù cho người dân, nhất là các công trình đặc thù phải có tiêu chí rõ ràng để hạn chế thấp nhất khiếu nại; đảm bảo các nền bố trí tái định cư cho người dân được ổn định chỗ ở; chủ động và đảm bảo thời gian thực hiện dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung rà soát, thực các nhiệm vụ đã giao, các văn bản liên quan phải ban hành trong quý I/2023 để làm cơ sở triển khai thực hiện, phân khai vốn các chương trình mục tiêu.

Xây dựng kế hoạch cụ thể phải làm trong từng quý và trong năm, nhất là đối với các ngành hàng nông nghiệp chủ lực; tham mưu chương trình về phát triển giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Đồng Tháp; các đề án về Festival hoa, bảo tồn sếu đầu đỏ phải hoàn tất trong quý I này v.v.- Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Kỳ vọng doanh nghiệp sẽ bứt phá, đạt được nhiều thành công trong năm 2023

Quan điểm của lãnh đạo tỉnh là luôn quan tâm đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp, thể hiện vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi hoạt động, sẵn sàng tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời cho cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh – người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định. Năm mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc các doanh nghiệp tiếp tục có những chiến lược, định hướng kinh doanh mới, hiệu quả để tạo bứt phá, đạt được thành công mới trong năm 2023. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”

Đó là chủ đề của Năm an toàn giao thông 2023, với mục tiêu giảm từ 5 - 10% số vụ, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2022. Để thực hiện mục tiêu này, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch “Phát động phong trào thi đua chuyên đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2023. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949